

(ร่าง)

บัญชีประเด็นข้อมูลสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยไม่มีการลงมติ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	การแก้ไขปัญหานี้ระบบตามแนวทางที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันไม่ได้มุ่งแก้ไข ปัญหาจากต้นตอในระดับครัวเรือน	ปค.
๒	การจัดระเบียบสังคม	ปค.
๓	การปราบปรามผู้มีอิทธิพลยังไม่เห็นผลชัดเจนและเป็นรูปธรรม จะมีแนวทางอย่างไร	ปค.
๔	การออกไปอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน	ปค.
๕	การขยายเวลาเปิดสถานบริการ และการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ	ปค.
๖	การแก้ไขปัญหากับสถานะและสิทธิของบุคคล	ปค.
๗	การป้องกันและปราบปรามการพนันในบทบาทของฝ่ายปกครอง	ปค.
๘	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่เห็นผลชัดเจนและเป็นรูปธรรม จะมีแนวทางอย่างไร	ปค./พช./สส./สนผ.สป.
๙	การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายรัฐบาล (คทช.)	ทต.
๑๐	การป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ	ทต.
๑๑	การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	ปก./สส./กปน./กปก./ สนผ.สป.
๑๒	การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5})	ปก./กทผ.
๑๓	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ปก./กทผ.
๑๔	การประกาศใช้ผังเมืองใหม่ที่ล่าช้าทำให้ประชาชนขาดโอกาสและขาดประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ	ยผ.
๑๕	ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง/พังกันน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะ ชายฝั่ง	ยผ.
๑๖	โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	ยผ.
๑๗	แนวทางการแก้ไขปัญหาคาความยากจนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	พช./ปค./สนผ.สป.
๑๘	การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนและการทำให้ประชาชน มีรายได้และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	พช./อต.
๑๙	การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา อารยเกษตร”	พช.
๒๐	ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย	สส.
๒๑	การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สส.
๒๒	การจัดหลักสูตรการศึกษาในสถานศึกษา และการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	สส./ปค.
๒๓	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สส./กทผ.

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๔	มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและการสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว	สธ./ปภ./ปค./ยผ.
๒๕	การกำหนดพื้นที่และการให้เจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องในการให้ความสะดวกแก่กิจการท่องเที่ยวหรือให้ความสะดวกแก่การทำมาค้าขายของประชาชน รวมทั้งไม่ควรอ้างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อสร้างเงื่อนไขและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน	สธ./กทม.
๒๖	การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า	กฟน./กฟภ.
๒๗	การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรและเกษตรกรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้	กฟภ.
๒๘	การขยายเขตประปาในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบประปาใช้	กปน./กปภ./สธ.
๒๙	การจัดการน้ำเสีย	อนจ.
๓๐	การดำเนินงานให้บริการประชาชนของหน่วยงาน หลังการมีผลใช้บังคับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕	กพร.สป./ปค./ทต./สธ./ กฟน./กฟภ./กปน./กปภ./ กทม.
๓๑	มาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับหรือการหาผลประโยชน์ในทุกกรณี จะแก้ไขปัญหาให้จริงจังและเป็นรูปธรรมได้อย่างไร	ศปท.มท./สธ.
๓๒	ประเด็นสำคัญในพื้นที่ที่อาจนำมาสู่การอภิปรายทั่วไป	ทุกจังหวัด

หมายเหตุ

๑. หน่วยงานสามารถพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นตามที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นควรเพิ่มเติมหรือประเด็นที่เห็นว่ามีสำคัญได้ตามความเหมาะสม

๒. ขอให้หน่วยงานจัดทำสื่อนำเสนอ (Infographic หรือ Powerpoint) ประกอบข้อมูลในแต่ละประเด็นด้วย